

KẾT LUẬN

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

**về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019
của Bộ Chính trị khoá XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác,
sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế**

Xem xét Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị kết luận:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII, hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế đã được nâng lên, góp phần đưa nền kinh tế vượt qua được những khó khăn, thách thức trước những biến động chưa từng có của bối cảnh trong nước và quốc tế, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được chú trọng phát triển toàn diện hơn; nguồn vật lực, bao gồm các loại tài nguyên thiên nhiên và hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được huy động, đầu tư, khai thác, sử dụng đồng bộ và hiệu quả hơn; nguồn tài lực, bao gồm nguồn lực tài chính công, nguồn lực trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, tài sản công... có bước mở rộng và phát triển tích cực.

Tuy nhiên, hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhìn chung còn hạn chế, chậm được cải thiện, chưa góp phần tạo bước đột phá trong tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Nguồn lực con người, văn hoá chưa được phát huy tốt để thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng nhất cho phát triển đất nước; nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên còn bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, rơi vào nguy cơ suy thoái, cạn kiệt; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được củng cố, hoàn thiện một bước nhưng cơ bản vẫn thiếu hụt, tính hiện đại, đồng bộ chưa cao; nguồn lực tài chính quy mô còn nhỏ, thiếu tính bền vững. Tình trạng lãng phí trong quản lý và sử dụng các nguồn lực

nhìn chung còn phổ biến... Những hạn chế này đã và đang tạo ra những rào cản, nút thắt cho phát triển, khiến cho năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhiều thời cơ phát triển của đất nước bị bỏ lỡ, nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình ngày càng hiện hữu.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phải phát huy cao độ và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đang có và các nguồn lực mới để tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bứt phá, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030 của đại hội đảng các cấp, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập Nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW và các nghị quyết của Đảng về quản lý, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp vừa có tính cấp bách, vừa tạo nền tảng cho phát triển bền vững, lâu dài của đất nước như sau:

1. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế phù hợp với đường lối phát triển nhanh, bền vững đất nước và thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ cả tháo gỡ các điểm nghẽn và kiến tạo phát triển, huy động cao nhất mọi nguồn lực cho phát triển. Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các luật, pháp lệnh đã được ban hành. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, pháp lệnh trong các lĩnh vực, trước mắt là các luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 đã được điều chỉnh của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng dứt khoát bỏ tư duy "không quản được thì cấm"; một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật; cải cách tối đa thủ tục hành chính, triệt để phân cấp, phân quyền, gắn với chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, có tầm nhìn của pháp luật.

Tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế. Rà soát, tổng kết các cơ chế, chính sách đặc thù, mô hình thí điểm để luật hoá, mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, lấy quy hoạch làm công cụ chủ yếu để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả theo các tín hiệu của thị trường.

2. Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá, cập nhật đầy đủ, thực chất các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực vật chất và phi vật chất, nguồn lực truyền thống và hiện đại, liên thông, số hoá làm cơ sở tin cậy cho hoạch định chiến lược, chính sách quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Giải quyết dứt điểm các vấn đề như quy hoạch treo, dự án vương mắc thủ tục, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp và các vụ án, vụ việc tồn đọng dẫn đến các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng, bị lãng phí.

3. Hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực truyền thống

3.1. Đối với nguồn nhân lực

a) Tập trung thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông, công bằng, bình đẳng, thúc đẩy xã hội học tập và học tập suốt đời; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; phát triển đại học số, các phương thức đào tạo mở, các nền tảng dạy và học trực tuyến mở.

Có chính sách hỗ trợ đào tạo trong các ngành Nhà nước ưu tiên phát triển, các ngành khoa học cơ bản, các ngành công nghệ nền tảng. Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chip bán dẫn, xây dựng, vận hành đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi năng lượng, hydrogen xanh, điện hạt nhân... Nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để phát triển các đại học quốc gia, đại học vùng; phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành nghề đào tạo đạt trình độ tương đương với khu vực và thế giới. Hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với xu thế chung của thế giới.

b) Chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển. Có chính sách hữu hiệu để nâng tỉ lệ sinh thay thế lên mức thay thế bền vững;

chú trọng nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người dân cả về tầm vóc, tuổi thọ, thể chất và tinh thần. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu an sinh xã hội trên cơ sở kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ xã hội trên nền tảng số.

c) Áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của các sàn giao dịch việc làm và phát triển thị trường lao động. Hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp cho các ngành nghề trong xã hội. Xây dựng chính sách lao động, việc làm để chủ động thích ứng với tình trạng già hoá dân số nhanh. Quản lý tốt di cư lao động.

d) Có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, đãi ngộ, sử dụng chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành quan trọng như đường sắt tốc độ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện hạt nhân, khoa học vũ trụ... Sớm thực hiện việc trả lương gắn với năng suất và hiệu quả công việc.

3.2. Đối với nguồn vật lực

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để áp dụng các công cụ theo nguyên tắc kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản. Đẩy mạnh thăm dò, kiểm kê và đánh giá toàn diện về trữ lượng, khả năng tái tạo của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là các tài nguyên, khoáng sản quan trọng như tài nguyên biển, đất hiếm. Hoàn chỉnh hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; thiết lập các quy định, tiêu chuẩn khai thác các loại tài nguyên. Xây dựng chiến lược nuôi dưỡng, làm giàu, kết hợp với mở rộng khai thác quốc tế đối với nguồn vật lực.

b) Có cơ chế, chính sách vượt trội để nhanh chóng hình thành, làm chủ một số chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất quan trọng. Trước mắt, tập trung khai thác gắn với chế biến và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất hiếm để hình thành, làm chủ các ngành công nghiệp và chuỗi sản xuất như điện tử, chip bán dẫn, pin mặt trời, xe điện, thiết bị y tế, ra-đa, thiết bị quốc phòng và thiết bị an ninh; phát triển chuỗi công nghiệp bô - xít - alumin - nhôm đồng bộ, hiện đại gắn với phát huy nguồn tài nguyên bô - xít ở Tây Nguyên. Rà soát, đánh giá, xử lý dứt điểm vướng mắc tại các dự án khoáng sản lớn, có giá trị cao để sớm đưa vào đầu tư, khai thác, tạo nguồn lực cho phát triển. Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc

phòng, an ninh, tạo nền tảng thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

c) Khẩn trương rà soát lại các quy hoạch về năng lượng. Có cơ chế cho phát triển điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, chú trọng đến công nghệ tiên tiến, có tính an toàn cao, có hiệu quả kinh tế và đã được kiểm chứng. Sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng năng lượng; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh; khởi công và đưa vào vận hành các dự án điện lớn, quan trọng. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu điện. Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển.

d) Tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước. Xây dựng các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, các cửa khẩu quốc tế; hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, một số tuyến đường sắt kết nối quốc tế. Triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Xây dựng các trung tâm logistics, cảng trung chuyển quốc tế lớn; hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành; phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; chú trọng phát triển hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu.

Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh; chú trọng quy hoạch để tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả không gian ngầm tại các đô thị lớn; tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Rà soát, đánh giá lại tổng thể hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước để có cơ chế, chính sách phát triển cho giai đoạn tới theo hướng lấy khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại tự do thế hệ mới làm cứ điểm chiến lược để tạo động lực phát triển cho các vùng và cả nước. Phát triển hạ tầng và các ngành công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh.

đ) Nghiên cứu hình thành và khai thác hiệu quả Quỹ phát triển hạ tầng. Tổng kết các mô hình hợp tác công tư để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng kinh tế - xã hội. Khẩn trương rà soát để có giải pháp

tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn tại ở các dự án đầu tư đang tồn đọng, chậm triển khai; các dự án đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng.

e) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước một cách toàn diện, minh bạch, hiệu quả, bền vững, bảo đảm tương xứng với nguồn lực nắm giữ thông qua đổi mới quản trị, tối ưu hoá các phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với nâng cao năng lực vốn, quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu. Rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp các dịch vụ công. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Có cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để khuyến khích phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng mọi cơ hội, các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên.

3.3. Đối với nguồn tài lực

a) Cải thiện hệ thống thuế; hoàn thiện quy định về thuế đối với các hoạt động kinh doanh mới, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ; nghiên cứu, xây dựng, ban hành thuế tài sản...; rà soát lại các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế không còn phù hợp, bảo đảm công bằng, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm mạnh chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển. Đổi mới cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, mở rộng quyền tự chủ cho các địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia; quản lý và sử dụng nợ hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn vay cho đầu tư phát triển gắn với hiệu quả đầu tư và kế hoạch trả nợ; tăng cường quản trị rủi ro tài khoá.

c) Có cơ chế, chính sách hữu hiệu để người dân tin tưởng, an tâm bỏ vốn đầu tư, kinh doanh thay vì tích trữ vàng; hạn chế đầu cơ đất đai, bất động sản. Xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, lành mạnh, kết hợp giữa thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, hưu trí tự nguyện và các công cụ tài chính khác để tạo kênh đầu tư đa

dạng, hiệu quả để huy động nguồn lực nhân rỗi trong dân cư vào phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng các sản phẩm tín dụng xanh, tín dụng số, tín dụng vi mô, tín dụng khởi nghiệp... Xây dựng và hoàn thiện thể chế cho hình thành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Thực hiện các biện pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán. Có quy định để sử dụng một phần Quỹ Bảo hiểm xã hội đầu tư vào các loại tài sản khác ngoài trái phiếu Chính phủ; phát triển mạnh Quỹ hưu trí tư nhân tự nguyện.

d) Có cơ chế, chính sách cụ thể, hữu hiệu để thu hút có chọn lọc và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI; khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI. Ưu tiên vốn hỗ trợ phát triển chính thức thể hệ mới cho các ngành trọng điểm và phát triển hạ tầng chiến lược.

đ) Mở rộng phạm vi và tăng cường năng lực, nâng cao vai trò của dự trữ quốc gia, không chỉ phục vụ mục tiêu cứu trợ trong tình huống khẩn cấp mà thực sự trở thành dự trữ chiến lược, là công cụ phục vụ điều tiết thị trường để bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả theo quy luật của thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.

e) Hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý tài sản công giữa các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành kịp thời, đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, làm căn cứ để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công.

4. Phát huy hiệu quả các nguồn lực mới, tạo đột phá cho phát triển

4.1. Nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

a) Khẩn trương thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị khoá XIII về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" để tạo xung lực mới và đột phá phát triển trong giai đoạn tới.

b) Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, chống lãng phí và nuôi dưỡng,

làm giàu các nguồn lực, bảo đảm sự phát triển bền vững, lâu dài cho các thế hệ tương lai; nghiên cứu tiến tới làm chủ không gian vũ trụ, mặt nước, đại dương, đáy biển.

4.2. Nguồn lực văn hoá, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia

a) Tăng cường phối hợp đa chiều, liên ngành và dài hạn để phát huy lợi thế vị trí địa chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng giao thông và logistics, nâng cao vai trò và hiệu quả hợp tác quốc tế, củng cố quốc phòng và an ninh, phát triển du lịch và văn hoá. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035. Xây dựng và hoàn thiện thể chế thu hút các nguồn lực cho phát triển văn hoá; phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hoá, dịch vụ văn hoá; đẩy mạnh cơ chế hợp tác công tư nhằm thu hút, khuyến khích các nguồn lực ngoài nhà nước tham gia phát triển văn hoá. Có cơ chế, chính sách vượt trội để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế sáng tạo như: Kinh tế điện ảnh, âm nhạc, thời trang, ẩm thực...

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển không gian văn hoá đặc thù, các đô thị di sản; hình thành một số trung tâm văn hoá, dịch vụ, du lịch tầm khu vực và quốc tế tại các thành phố lớn và một số địa phương dựa trên lợi thế về văn hoá, lịch sử, truyền thống và cảnh quan thiên nhiên. Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển để phát triển kinh tế di sản, một số sản phẩm văn hoá chủ lực, có tiềm năng, lợi thế; phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại.

4.3. Nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam

a) Xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia đúng tầm, thể hiện được vị thế quốc gia, bản sắc văn hoá dân tộc và con người Việt Nam. Có cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, phát triển thương hiệu.

b) Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành, phát triển các doanh nghiệp Việt Nam quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt một số mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp vừa và nhỏ để kết nối hiệu quả với doanh nghiệp lớn trong nước và doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp quốc tế.

5. Tổ chức thực hiện

- Các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động.

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các luật, pháp lệnh có liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này.

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này đến các cấp uỷ đảng, đảng viên và Nhân dân.

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị.

Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ



Trần Cẩm Tú

TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

*

Số 967-SY/TU

Nơi nhận:

- Các đ/c UVBTVTU,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Đ/c Nguyễn Phương Nhân – PVP, VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Định, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trung Kiên